



บทเทศน์วันอาทิตย์

วันอาทิตย์ปีสภา
สมโภชการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า
31 มีนาคม 2013

บทอ่านกล 10: 34ก, 37-43 ; คส 3: 1-4 หรือ 1 คร 5: 6ข-8

ยน 20: 1-9 หรือ ลก 24: 1-12

พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) (สำหรับยอห์น) 515, 640, 2174
(สำหรับลูกา) 626, 640, 641, 643, 652, 2174

จุดเน้น ความกลัวหมดฤทธิ์เดช

วันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1978 สมเด็จพระสันตะปาปาโยฮัน ปอล ที่ 2 ได้เริ่มภารกิจประมุขของพระศาสนจักรด้วยบทเทศน์เรื่องนี้ และกลายเป็นสโลแกนของพระองค์ "พี่น้องที่รัก อย่ากลัวเลยที่จะต้อนรับพระคริสตเจ้าและต้อนรับพลังของพระองค์... อย่ากลัวเลยที่จะเปิดประตูให้กว้างต้อนรับพระคริสตเจ้า เพื่อให้พลังไถ่กู้ของพระองค์เปิดเขตแดนประเทศ ระบบเศรษฐกิจและการเมือง วัฒนธรรมกว้างใหญ่ อารยธรรมและการพัฒนา อย่ากลัวเลย พระคริสตเจ้าทรงรู้ว่า 'อะ' ไรอยู่ในใจมนุษย์' บ่อยครั้งทุกวันนี้ที่มนุษย์ไม่รู้ว่าจะไรอยู่ในตนเอง หรือในส่วนลึกของจิตใจ ดังนั้นบ่อยๆ เขาไม่แน่ใจเกี่ยวกับความหมายของชีวิตบนโลกนี้ เขาจึงสงสัยและหมดหวัง ดังนั้น เราขอร้องทานด้วยความสุภาพและไว้วางใจ จงยอมให้พระคริสตเจ้าพูดกับเรามนุษย์ พระองค์ทรงมีพระวาจาแห่งชีวิต ไขแล้ว แห่งชีวิตนิรันดร์"

ทำไมบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาโยฮัน ปอล ที่ 2 ทรงบอกเราให้กำจัดความกลัว เพราะว่า การกลัวกีดกันเราให้ห่างจากงานของพระเจ้า พระเยซูเจ้าทรงต้องการกำจัดความกลัว เพื่อให้มีที่ว่างสำหรับความเชื่อ

วันแห่งการกลับคืนพระชนมชีพ ไม่เหมือนการทำให้ลูกสาวของไยรัสหรือลาซารัสกลับคืนชีพ ไม่ใช่แค่ว่าต่อมาทั้งสองคนก็เสียชีวิตอีก แต่พระเยซูเจ้าไม่สิ้นพระชนม์ ลึกซึ้งกว่านั้น การช่วยลูกสาวของไยรัสและลาซารัสให้กลับมีชีวิตช่วยนำพวกเขากลับมาสู่ชีวิตปกติ พวกเขา มีชื่อเสียงดีและมีเรื่องราวให้เล่าต่อ แต่ก็มีอีกเล็กๆ น้อยๆ ที่เขาคาดคอย

เรื่องราวของทั้งสองแตกต่างกับพระเยซูเจ้า พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพและมีชีวิตตลอดไป ความตายและการกลับคืนพระชนมชีพมีสิ่งใหม่ให้ฉลองและประกาศย้ำว่า พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจริง บัดนี้ทั่วโลกจึงแตกต่างจากเดิมเพราะเหตุการณ์นี้

เราไม่สามารถอัศจรรย์ใจเฉยๆ กับสิ่งที่พวกเขาได้ทำกับพระองค์ เราไม่สามารถเพียงมองดูคูหาว่างเปล่า และปรารถนาให้เป็นอย่างอื่น เราไม่สามารถเพียงรู้สึกกลัวกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้น หรือนำเกิดขึ้น เปล่าเลย เราต้องยอมรับ ต้องเชื่อ และกล้าก้าวออกไปประกาศเรื่องนี้ เดียวนี้ พระเยซูเจ้าทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่ง และทุกสิ่งจึงเปลี่ยนแปลง

เราไม่สามารถประกาศว่าจักรวาลหรือโลก ประเทศชาติ ชุมชน หรือครอบครัวของเราเปลี่ยนแปลง ยกเว้นแต่เราเปิดใจเชื่อว่า พระองค์ทรงทำให้เราเปลี่ยนแปลง นี่คือเหตุผลที่บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาโยฮัน ปอล ที่ 2 ทรงสอนเราให้เปิดประตูกว้างแต่พระคริสต์ อาจเป็นเวลานานหลายปีแล้วที่เราฉลองปีสภา ครึ่งแล้วครึ่งเล่า หรืออาจเป็นการฉลองปีสภาคั้งแรก อย่างไรก็ตาม เราต้องละความกลัว เราต้องเปิดประตูใจให้กว้างสำหรับพระคริสตเจ้า แล้วเราต้องไปแสดงสิ่งที่พระเยซูเจ้าเปลี่ยน และประกาศว่าพระองค์ทรงต้องการให้เราพัฒนาชุมชนของเรา

วันนี้ พี่น้องบางคนเพิ่งได้รับศีลล้างบาป และเป็นสมาชิกในพระศาสนจักร พระเยซูเจ้ากล่าวกับท่านว่า **อย่ากลัวเลย** ประสบการณ์เวลาที่ท่านได้รับศีลล้างบาป ขอให้ท่านละทิ้งบาป ความชั่วต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคกับความรักของพระองค์ นั่นคือความกลัว วางใจพระองค์ เข้มแข็ง กล้าหาญ ยินดี มีความหวัง และเปี่ยมด้วยความเชื่อ ให้กลายเป็นสิ่งที่ท่านรับเข้ามาในใจ และก้าวออกไปประกาศแก่ทุกคนว่า

พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ จริงๆ

พระสังฆราชวีระ อภรณ์รัตน์ แปล

จาก **Homilies** โดย Catholic Diocese of Lansing,
(มกราคม – มีนาคม 2013), หน้า 123-124.